
sþ. 511. Fyrirspurn [276. mál]
til iðnaðarráðherra um nýtingu lánsfjár úr Iðnlánasjóði.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

1. Hversu mikið af húsnæði, sem byggt hefur verið fyrir lán úr Iðnlánasjóði, hefur verið
tekið til annarra nota en iðnaðarstarfsemi?

2. Hvernig er eftirliti með nýtingu lánsfjárins háttað?
3. Hve mikið af lánsfénu hefur verið endurkrafið vegna rangrar nýtingar?


